

แนะอุตสาหกรรมผู้ค้าจ้าง300บ.หาช่องขอรัฐช่วยลดผลกระทบ

ส.อ.ท.เตรียมรวบรวมผลกระทบค่าจ้าง 300 บาทหรือรัฐบาลช่วยเหลืออีกรอบ นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทที่จะเริ่มเดือน เม.ย.นี้ ส.อ.ท.จะรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ไม่สามารถรับภาระได้จนต้องปิดกิจการ หรือ อยู่ในภาวะที่ขาดทุนมาก เพื่อนำไปหารือกับภาครัฐหาแนวทางดูแล ลดผลกระทบอย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ประกอบการก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องทำใจว่าต่อไปนี้ค่าจ้างในเมืองไทยจะไม่ถูกอีกแน่นอนหากต้องการจะทำธุรกิจต่อไปต้องเริ่มปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเพราะการทำธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มที่มีศักยภาพจะย้ายไปต่างประเทศต้องเตรียมตัวศึกษาหาช่องทางโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้างถูกกว่าไทยกลุ่มธุรกิจที่ไม่มีศักยภาพจะไปลงทุนต่างประเทศต้องหันมาดูแลกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ปรับใช้เครื่องมือเครื่องจักร จะช่วยลดแรงงานลงได้ประมาณ 30% เพิ่มผลผลิตได้20% ขณะเดียวกันต้องปรับลดต้นทุน เมื่อใช้วัตถุดิบ100% ต้องได้ผลผลิตอย่างน้อย 99%

โพสต์ทูเดย์

22/03/2555

ผู้ผลิตรวมพลค้าน

"คลัง" ขึ้นภาษีแอร์ ใช้เกณฑ์ใหม่ "ค่าอีอาร์" กินไฟน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส.อ.ท.ออกโรงค้านกรมสรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีแอร์ 15% ซึ่งข้อมูลกรมผลิตแอร์ทุกรุ่นปรับราคาตั้งแต่ปี 2552 เหตุแข่งขันกันหนัก อธิบดี "เบญจา หลุยเจริญ" ไม่พึงเสียผู้บริโภคอ่วมผู้ประกอบการปลั๊กภาษีรับไปเต็ม ๆ นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" กรณีที่กรมสรรพสามิตเตรียมที่จะกลับมาเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่ร้อยละ 15 หลังจากที่ "ชกเว้น" การจัดเก็บมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ว่า ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมจะยื่นหนังสือคัดค้านต่อกรมสรรพสามิตทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กรมสรรพสามิตอ้างว่า หลังจากที่กรมยกเว้นการจัดเก็บภาษีมา 2 ปีไม่มีผู้ประกอบการรายใดปรับลดราคาจำหน่ายเครื่องปรับอากาศลงมาเลย ซึ่งในประเด็นนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดทำให้ผู้ประกอบการลดราคาจำหน่ายเครื่องปรับอากาศลงอย่างต่อเนื่อง(ตารางประกอบ)ตามราคาที่ยุติราชการกรค้าภายใน ยกตัวอย่าง เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 BTU ปี 2552 ราคาต่อหน่วย 45,000 บาท บวกค่าติดตั้ง 4,000 บาท รวม 49,000 บาท ปี 2553 ราคาต่อหน่วยลดลงเหลือ 42,600 บาท บวกค่าติดตั้ง 4,000บาท รวม 46,600 บาท ปี 2554-2555 ราคาต่อหน่วยลดลงเหลือ 40,900 บาท บวกค่าติดตั้ง 4,000 บาท รวม 44,900 บาท หากคิดเฉพาะรุ่นแล้วพบว่าเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU ลดได้สูงสุดถึงร้อยละ16และหากประเมินจากราคาเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นจะมีการปรับลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 22 "ราคาเครื่องปรับอากาศเมื่อเทียบเฉพาะปี 2554 กับปี 2553 ราคาลดลงเฉลี่ย11-16% แต่หากรวมการปรับลดราคาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันจะพบว่าราคาเฉลี่ยลดไปกว่า 30% ฉะนั้นข้อมูลที่กรมสรรพสามิตอ้างว่า ตั้งแต่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีแล้วราคาค่าเครื่องปรับอากาศไม่ได้ลดลงเลยจึงคลาดเคลื่อนจาก

ข้อเท็จจริงอยู่มากและหากกรมสรรพสามิตยืนยันที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ผู้รับภาระจะกลายเป็นผู้บริโภค จะได้รับผลกระทบจากราคาเครื่องปรับอากาศที่ปรับสูงขึ้นตามภาระภาษี"

นางจินตนา กล่าวอย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศได้หารือกับนายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในประเด็นนี้ปรากฏมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือไม่เห็นด้วยที่กรมสรรพสามิตจะหันมาจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ อีก นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสตาร์(ประเทศไทย)จำกัดไม่เห็นด้วยที่จะมีการกลับมาเก็บภาษีสรรพสามิตจากเหตุผลที่ว่า ในช่วงที่ผ่านมาเครื่องปรับอากาศไม่ได้ปรับลดราคาราลง ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงเครื่องปรับอากาศ จำเป็นต้องปรับลดราคาจากการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องปรับอากาศ ที่ 1 ต้นจะมีราคาจำหน่ายเพียง 10,000 กว่าบาทเท่านั้น "ซึ่งถือว่าถูกมาก" นอกจากนี้ต้นทุนในการผลิตเครื่องปรับอากาศปัจจุบันยังเพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน EER (Energy Efficiency Ratio-ค่าการประหยัดไฟฟ้า)อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่การ Ratio-ค่าการประหยัดไฟฟ้า)อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดไว้ระหว่าง 5-10 แต่กระบวนการผลิตปัจจุบันสามารถทำค่า ERR ชีวัดได้ถึงร้อยละ 11.6 แล้ว" แม้ต้นทุนในการผลิตให้ได้ค่ามาตรฐาน ERR จะเพิ่มขึ้น แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ประกอบการรายใดปรับขึ้นราคาจำหน่าย"

ประชาชาติธุรกิจ 22/03/2555

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อกรมสรรพสามิต พร้อมเปรียบเทียบราคา 2 ปี ลดลงกว่า 30% และเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ที่ผลิตก็จะเป็นเบอร์ 5 ตามมาตรฐานประหยัดไฟหากเป็นระบบประหยัดไฟสูงสุด เครื่องปรับอากาศนั้นจะมีราคาสูงขึ้นอีกนิติน้อยอย่างไรก็ตามถ้าต้องมีการเก็บภาษีใหม่อีกครั้งจริงกรมสรรพสามิตก็ควรจะต้องรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการด้วยว่าราคาไม่ปรับลดลงจริงหรือไม่ผู้ประกอบการใช้เทคนิคการเปลี่ยนรูปแบบเครื่องปรับอากาศและแจ้งราคาสูงขึ้นหรือไม่ทำให้ราคาเครื่องปรับอากาศไม่ลดลง

โพสต์ทูเดย์

25/03/2555

ส.อ.ท.ค้านคลังรีดภาษีแอร์เพิ่มวันแอร์เดือนทะเล็ก-ตลาดส่งออกจ่อปั่นป่วนสภาอุตสาหกรรมเตรียมตบเท้าเข้าพบกรมสรรพสามิตวอนระงับปรับขึ้นภาษีแอร์เต็มเพดาน 15% หวั่นกระทบทั้งตลาดแอร์ภายใน ปลุกตลาดแอร์เดือนกลับมาเกิดใหม่ทั้งยังส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันกับอาเซียนนางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯเตรียมนัดเข้าพบกับนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิตเพื่อสอบถามความชัดเจนของการปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีแผนที่จะปรับภาษีขึ้นแต่ยังไม่มีความชัดเจน และสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการใช้เวลา 17 ปี ขอให้ยกเลิกภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศลงและรัฐบาลตกลงลดภาษีสรรพสามิตเมื่อปี 2552 จาก 15% เหลือ 0% "ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีเทศบาล 1.5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม 8.5% และถ้ากลับมาเก็บภาษีสรรพสามิต 15% จะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และ

ภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 23.5% จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น 15% ตามอัตราภาษีใหม่ หรือปรับขึ้นเครื่อง
ละ 3,000-20,000 บาท รวมทั้งต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท
และราคาทองแดงปัจจุบันสูงขึ้นมาอยู่ที่ 8,000 เหรียญสหรัฐต่อตันจากปี 2551 ที่ราคาตันละ 1,000 เหรียญ
ทั้งนี้หากปรับภาษีสรรพสามิตขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการขายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศซึ่งปี 2553
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขายตัว 30% เพราะยกเลิกภาษีสรรพสามิตทำให้ราคาสินค้าลดลง และปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขายตัว 10% โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1 ล้านเครื่อง ผลิตเพื่อส่งออก
17 ล้านเครื่องและปีนี้ก็คาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะขายตัว 10% แต่ถ้าขึ้นภาษีสรรพสามิตอาจมีผลต่อการ
ขายตัวนางเงินคนกล่าวที่ว่าส.อ.ท.จะชี้แจงกรมสรรพสามิตว่าผู้ประกอบการได้ปรับราคาเครื่องปรับอากาศลงเมื่อ
ภาครัฐยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตโดยราคาเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง หรือแขวน 5 ขนาดมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ ขนาด 12,000-13,000 บีทียู ราคาเฉลี่ย 5 ซีอีพี 2550 เครื่องละ 27,420
บาท ราคาปี 2554 เครื่องละ 22,133 บาท หรือขนาด 16,000-20,000 บีทียู ราคาเฉลี่ย 5 ซีอีพี 2550
เครื่องละ 36,340 บาท ราคาปี 2554 เครื่องละ 29,803 บาทนายสุเมธ สิมะกุลธร ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศส.อ.ท.กล่าวว่าในอาเซียนมีเฉพาะประเทศไทยที่เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศซึ่งทำ
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงโดยสินค้าส่งออกไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตแต่ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระผลิต
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จะต้องคิดเสตมป์ภาษีสรรพสามิต 2.ผลิตเพื่อส่งออก
ซึ่งผู้ผลิตจะนำขึ้นส่วนและสินค้ามารวมกันไม่ได้ เพราะอาจถูกตรวจสอบว่าไม่ปิดเสตมป์และเสียค่าปรับ
แต่ถ้าไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตจะทำให้ผู้ผลิตมีความคล่องตัวเพราะสินค้าในคลังจะนำไปส่งออกหรือขายใน
ประเทศก็ได้ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 จึงเห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตไทยแข่งขันกับอาเซียน“หากราคาเครื่องปรับอากาศในประเทศสูงขึ้นจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศ
หลักเสียภาษีหรือไม่ปิดเสตมป์มีมากขึ้นซึ่งปัญหานี้หายไปเมื่อรัฐบาลยกเลิกภาษีสรรพสามิตเมื่อปี 2552
เพราะไม่คุ้มค่ากับการผลิต”.

มดิชน (กรอบบ่าย) 27/03/2555

คนจี่ร้อนระวังเปิดแอร์เพลิน

กฟผ.ชี้เตรียมตัวจ่ายค่าไฟงวดเดือนพ.ค.ทะลัก "กฟผ."เตือนประชาชน ประหยัดการใช้ไฟฤดูร้อนโดยเฉพาะผู้ที่
ใช้แอร์เผยแนวโน้มบิลค่าไฟรอบใหม่เดือน พ.ค.-ส.ค.ส่อขยับขึ้น 30 สต.ต่อหน่วยแต่ต้องรอเรกดูเตอร์ชี้ขาด
ส.อ.ท.ขอเข้าพบกรมสรรพสามิตชี้แจงกรณีที่จะมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตแอร์ 15% เพราะจะทำให้ราคา
แอร์ปรับเพิ่มขึ้นตามภาษีทันทีนางเงินคนา สิริสันธนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำ
ความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า กลุ่มฯเตรียมนัดเข้าพบกับนาง เบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อสอบถามความชัดเจนของการปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกสรรพสามิต
จะปรับภาษีขึ้นเพราะได้สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการใช้เวลา 17 ปี
ขอให้ยกเลิกภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศลงและรัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตเมื่อปี2552จาก 15% เหลือ
0%"ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีเทศบาล 1.5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม8.5%และถ้ากลับมาเก็บ
ภาษีสรรพสามิต 15% จะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาลและภาษีมูลค่าเพิ่มรวม

23.5%จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น 15% ตามอัตราภาษีใหม่ หรือปรับขึ้นเครื่องละ 3,000-20,000 บาท"ทั้งนี้ หากปรับภาษีสรรพสามิตขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการขายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งปี 2553 อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 30%เพราะยกเลิกภาษีสรรพสามิต ทำให้ราคาสินค้าลดลง และปีที่ผ่านมาขยายตัว 10% โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1 ล้านเครื่อง ผลิตเพื่อส่งออก 17 ล้านเครื่องโดยคาดว่าจะปีนี้ จะขยายตัว10% แต่ถ้าปีนี้ขึ้นภาษีสรรพสามิต อาจมียอดขายลดลงนายสุเมธ สิมะกุลธร ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ส.อ.ท.กล่าวว่าในอาเซียน มีเฉพาะประเทศไทยที่เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 จึงเห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตไทย แข่งขันกับอาเซียน เช่น มาเลเซีย เวียดนาม โดยปีที่แล้วไทยส่งออกเครื่องปรับอากาศ มูลค่ารวม 376,800 ล้านบาท

มติชน (กรอบบ่าย) 28/03/2555 หน้า 17